



ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในแผนอัตรากำล้าง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

.....

ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เทศบาลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ได้ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างส่วนราชการ เพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน และกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ อัตรา นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖๑ และประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างส่วนราชการ เพิ่มหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศกำหนดส่วนราชการและตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในแผนอัตรากำล้าง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

การปรับโครงสร้างส่วนราชการ ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อส่วนราชการ /ชื่อตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประเภทวิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชง) ๗๕-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

(ลงชื่อ)



(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

